

สยามเวลเนสกรู๊ป ลุยหัวหิน เปิด “Let’s Relax Spa” เน้นบริการระดับพรีเมียม



สยามเวลเนสกรู๊ป เดินหน้ารุกธุรกิจสปาต่อเนื่อง เน้นเจาะตลาดตามเมืองท่องเที่ยวเป็นหลัก ล่าสุด เปิดตัว Let’s Relax Spa สาขาหัวหิน ภายใต้แนวคิดเรโทร ชิค (Retro Chic) ในบรรยากาศแบบบ้านพักตากอากาศของหัวหินวันวาน เน้นบริการระดับพรีเมียมในราคาย่อมเยา



นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเวลเนส กรู๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA ผู้ประกอบการสปาชั้นนำครบวงจร บริหารงานโดยผู้บริหารคนไทยได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับสากล กล่าวว่า สำหรับ Let’s Relax Spa ถือเป็นเดย์สปาที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ในเรื่องของการบริการระดับมีอาชีพจากเทอราพิสต์ที่มีความชำนาญในเรื่องของศาสตร์การนวดเป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการมายาวนานกว่า 15 ปี ปัจจุบัน Let’s Relax ถือเป็นสปาที่ราคาย่อมเยา เมื่อเทียบกับการบริการระดับพรีเมียม ล่าสุด บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของหัวหินที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาพักผ่อนตลอดทั้งปี ประกอบกับพื้นที่ของศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหิน รอบล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว และโรงแรมชั้นนำ

มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ผ่านท่าเลที่ตั้งที่เข้าถึงง่ายจากถนนเพชรเกษม (ใกล้ซอยหัวหิน 88/1) และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการบริการของ Let’s Relax จะตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

คุณประเสริฐ จีรวรรณสถิต บริษัท สยามเวลเนสกรู๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Let’s Relax สาขาหัวหินได้รับการตกแต่งให้ออกมาภายใต้แนวคิด “เรโทร ชิค” (Retro Chic) เพื่อให้กลมกลืน และมีกลิ่นอายของบ้านพักตากอากาศหัวหินวันวานด้วยสีพาสเทล สีฟ้าอ่อนสลับกับน้ำเงินเข้ม ตกแต่งด้วยการนำเสนอเอกลักษณ์ของหัวหิน อาทิ ลายฉลุ, โต๊ะลายไม้, กระเบื้องลายวินเทจ ฯลฯ โดยสาขาหัวหินนี้มีห้องบริการมากกว่า 15 ห้อง ครอบคลุมกว่า 700 ตารางเมตร บนชั้น 2 และ 3 โซนอี ของศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ นอกจากนี้ทาง Let’s Relax ยังมีเมนูสปาที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อการบำบัดโดยเฉพาะเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกและตะวันตก หรือแม้แต่การนำเทคโนโลยี สปาที่ทันสมัยมาผสมผสานหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นสปากระดับพรีเมียม ที่ให้ความผ่อนคลายสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ นำเสนอออกมาเป็นการบำบัดที่หลากหลายไม่เหมือนใคร เช่น การนวดด้วยหินภูเขาไฟและน้ำมันหอมระเหย ที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ที่รึทริแมนต์ของที่นี่ รวมทั้งการนวด ในรูปแบบต่างๆ อาทิ นวด

ทำ นวดไทย นวดหน้า พอกผิว ชัดผิว เป็นต้น

“บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในเรื่องคุณภาพ และการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ เพื่อมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับการบริการระดับมืออาชีพ ในการผ่อนคลายและคืนความสมดุลสู่ร่างกายกับการดูแลอย่างเป็นกันเอง ด้วยรูปแบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มั่นใจว่าจะได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากผู้ใช้บริการอย่างดีเช่นเคย ซึ่งปัจจุบัน Let's Relax Spa เปิดบริการ 9 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วย เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต กรุงเทพฯ สมุย และหัวหิน ” คุณวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สปา และไลฟ์สไตล์จากธรรมชาติที่มี

คุณภาพจากการผสมสูตรและเลือกสรรของแพทย์ และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเทอราพีส์ผู้มีประสบการณ์ ยาวนาน อาทิ น้ำมันนวด สครับขัดผิว Diffuser Kit เป็นต้น ที่ Blooming Shop เพื่อใช้เองหรือเป็นของขวัญให้สำหรับคนที่คุณรักได้ทุกสาขาของ Let's Relax Spa